



ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕/ว ๐๐๒

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓๑ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การยกเลิกโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานการจัดทำราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ ๒

เรียน

ตามที่สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุม
งานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐”
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ โดยกำหนดจัดการอบรม ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒	ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ซึ่งตรงกับกำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ ๒ ในครั้งนี้ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องขออภัยที่
จำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ ๒ ดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรมของหลักสูตรในรุ่นถัดไปขอความกรุณาแจ้งยืนยันตอบรับกลับมาที่สำนักงานบริการวิชาการ ในกรณีที่ท่าน
ประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมอบรม และหน่วยงานของท่านได้โอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว สำนักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนอบรม จำนวนเงิน ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่
หน่วยงานของท่านในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร